

Số: 568/BC-MTTQ-BTT

An Giang, ngày 08 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 6 năm 2022

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) tiếp nhận tổng hợp 405 ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Dư luận quan tâm lo lắng đến tình hình giá cả xăng dầu đang ở mức cao và theo dự đoán của các ngành chuyên môn còn tiếp tục tăng giá trong thời gian tới; do xăng dầu là mặt hàng đầu vào của sản xuất, việc tăng giá xăng dầu liên tiếp có tác động nhiều đến hàng hóa, dịch vụ khác, giá thức ăn chăn nuôi, giá phân bón...gây áp lực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế, do hoạt động sản xuất kinh doanh đa số đều có chi phí dựa trên nguyên liệu từ xăng, dầu, điều này là do kết cấu vận chuyển hàng hóa tại Việt Nam chủ yếu dựa trên đường bộ là chủ yếu. Dư luận đề nghị Chính phủ đẩy mạnh nhiều chính sách nhằm trợ giá và bình ổn giá cả xăng dầu để người dân và doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh; tăng cường kiểm soát giá cả thị trường tránh tình trạng lợi dụng việc tăng giá xăng dầu để đầu cơ, tăng giá các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

* Về lĩnh vực y tế và tình hình dịch bệnh Covid-19:

- Nhiều ý kiến của dư luận phản ánh tình hình dịch sốt xuất huyết hiện nay đang diễn biến phức tạp ở một vài địa phương trên địa bàn tỉnh. Dư luận đề nghị ngành y tế và chính quyền, đoàn thể địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng tránh nhằm hạn chế số ca mắc và ngăn chặn tình trạng dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

- Theo phản ánh, việc tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 mũi nhắc lại gặp khó khăn ở một vài địa phương do người dân tiếp nhận các nguồn tin không chính thống, lo sợ tác dụng phụ của thuốc nên không muốn tiêm vắc xin. Người dân đề nghị ngành y tế và các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành trong việc tiêm vắc xin đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

* Trật tự, an toàn giao thông:

- Huyện An Phú: Theo phản ánh, hiện nay người dân trên địa bàn thị trấn An Phú, khi gia đình tổ chức đám cưới, che rạp dưới lòng lề đường kê cả trên